



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม โทร ๒๓๒๗

ที่ นว๓ ๑๗/๕๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งเวียน เผยแพร่ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.ศูนย์, ผอ.กอง, ผอ.กลุ่ม, และ สนก.

ตามที่กรมชลประทานได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทานขึ้นแทนคณะเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตามข้อ ๑๔ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย

๑. ประธานกรรมการ ซึ่งอธิบดีเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. จำนวนหนึ่งคน
๒. กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน
๓. กรรมการสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการในกรมชลประทานที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ จำนวนสองคนตามวิธีการดำเนินการที่เห็นสมควร
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งอธิบดีและรองอธิบดีร่วมกันเสนอ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรากฏรายชื่อผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทานตามเอกสารแนบ และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมที่ ก.พ. วางแนวทางไว้ โดยให้นำรายชื่อและประวัติของผู้ได้รับการสรรหาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและประชาชน ก่อนจัดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแต่งตั้ง จึงเห็นสมควรแจ้งเวียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

อชช.

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.ศูนย์, ผอ.กอง และ ผอ.กลุ่ม

เพื่อทราบและโปรดประชาสัมพันธ์  
ให้ทั่วถึงกัน

(นายสมเจต พานทอง)

ผปช. รักษาราชการแทน ผส.ชอ.

ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความคิดเห็น  
mailto:ethics\_p@ocsc.go.th

กรมชลประทาน

ที่	องค์ประกอบ	อายุ	ตำแหน่งและเกียรติประวัติ	เสนอแต่งตั้งอีก ๑ วาระติดต่อกัน
๑	นายมณฑล เตียร กังคศเทียม ประธาน ๑๔(๑)	๗๑	ตำแหน่ง ผลงาน และเกียรติประวัติ (โดยสังเขป) <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้าราชการบำนาญ</li> <li>อดีตรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน</li> <li>อดีตผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘ และ สำนักวิจัยและพัฒนา</li> <li>มีประสบการณ์และक्रमเชี่ยวชาญในงาน ชลประทาน ทั้งงานบริหารจัดการน้ำ และงาน วิชาการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	✓
๒	นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการ ๑๔(๒)	๕๕	นักบริหารระดับสูง อธิบดีกรมชลประทาน	-
๓	นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ กรรมการ ๑๔(๒)	๕๘	นักบริหารระดับต้น รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา	-
๔	นายสัญญาชัย เกตุวรชัย กรรมการ ๑๔(๓)	๕๖	นักบริหารระดับต้น รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง	-
๕	นายมนัส กิ่งเนตรมณี กรรมการ ๑๕(๓)	๕๖	ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	-
๖	นายประสิทธิ์ งามพุดชา กรรมการ ๑๔(๔)	๗๒	ข้าราชการบำนาญ กรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดิน	✓
๗	นายจรูญ พงษ์สุนทร กรรมการ ๑๕(๔)	๖๓	ข้าราชการบำนาญ กรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการสำนักอาทิตวิทยาและบริหารน้ำ สำนักชลประทานที่ ๗ และสำนักชลประทานที่ ๑๔	-
๘	นายณรงค์ ถีนานนท์ เลขานุการ	๕๖	นักบริหารระดับต้น รองอธิบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	-